



# บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่ ๖๓
วันที่ 19 ม.ค. ๖๐
เวลา 1๖.55 น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ชอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๕๐

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังชिरุจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญถ้อยชี้พระราชนาน สิ่งของพระราชทาน และชุดธารน้ำใจสภากาชาดสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งคณะองคมนตรีได้อัญเชิญพระกระแสรับสั่งฯ ในเรื่องอุทกภัยภาคใต้มาหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้รับแนวทางพระราชทานใส่เกล้าใส่กระหม่อมนำไปดำเนินการและรัฐบาลก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเพื่อลดระดับความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สถานการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง ๑๒ จังหวัดภาคใต้ “ดีขึ้น” โดยลำดับ</p> <p>การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยายังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันและแก้ไข โดยได้มีประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยจาก “ระดับ ๒ ขนาดกลาง” เป็น “ระดับ ๓ ขนาดใหญ่” และได้มีคำสั่งตั้งกลไกการทำงาน “ระดับชาติ” และ “ระดับพื้นที่” สำหรับบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ไม่ซ้ำซ้อน ที่สำคัญคือสามารถตอบสนอง “ทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน” ได้อย่างทันท่วงที</p> <p>สำหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้มีมติเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครและบางจังหวัดในภาคกลาง ในปี ๒๕๕๔ เช่น การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท บ้านเสียหายทั้งหลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทน ส่วนบ้านที่เสียหายบางส่วนจะมีการซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้กลับสู่วิถีชีวิตปกติในเร็ววัน ภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายที่ผลทางการเกษตร และการซ่อมแซมบูรณะสถานที่ต่าง ๆ ด้วย ประชาชนในทุกภาคส่วนหากประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้สามารถบริจาคเงินเข้า “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือภาคีเครือข่ายอื่น ๓ แห่ง ได้แก่ กองทัพอากาศ การยางแห่งประเทศไทยและองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบริจาคเงิน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถนำไปเสร็จรับเงินการบริจาคฯ ณ ศูนย์แห่งนี้ ของรัฐบาล หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นเอกสารสำหรับการขอลดหย่อนภาษีได้ ๑.๕ เท่าของ ยอดเงินบริจาค กรณีที่มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่โทรสายด่วน ๑๑๑๑ ได้</p> <p>เพื่อให้การดูแลทุกข์สุขพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างทั่วถึง รัฐบาลโดย กระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินอุดหนุนการในอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพิ่มอีก ๕๐ ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท และในอำนาจผู้ว่าราชการ จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอีก ๕๐ ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาทต่อจังหวัด เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง</p> <p>ขอขอบคุณคนไทย “ทุกคน” รวมทั้งเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแสดงน้ำใจ เห็นอกเห็นใจพี่น้องชาวใต้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและปัจจัยในการดำรงชีวิต ต่าง ๆ สำหรับผู้ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร ป้องกันภัยและอาสาสมัครทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละในการทำงานด้วยความสำนึกที่ว่า “ประชาชนรอการช่วยเหลืออยู่ข้างหน้า แม้นาทีเดียว ก็ไม่อาจรอได้” ขอให้ใช้ความ ระมัดระวังและความไม่ประมาทในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ทุกคนปลอดภัยมีสวัสดิภาพ</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล  
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง